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การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลศรีสมเด็จ  สมัยสามัญ 
สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ.2564 

 วันที่ 18 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.30 น.  
ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลศรีสมเด็จ 

 
ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 นายสุรศักดิ์   วิชาระโภชน ์ ประธานสภาฯ สุรศักดิ์   วิชาระโภชน์  

2 นายเริญ   นาสีแสน รองประธานสภาฯ เริญ   นาสีแสน  

3 นายพรหมมินทร์  ฉิรินัง เลขานุการสภาฯ พรหมมินทร์  ฉิรินัง ปลัดอบต. 

4 นายบุญรัตน์   วุฒิสาร ส.อบต.ม.1 บุญรัตน์   วุฒิสาร  

5 นายไสว   ค ามะภา ส.อบต.ม3 ไสว   ค ามะภา  

6 นางนันทวรรณ   นามมันทะ ส.อบต. ม.2 นันทวรรณ   นามมันทะ  

7 นายชัยวัฒน์    ชิณบุตร ส.อบต.ม 4 ชัยวัฒน์    ชิณบุตร  

8 นายอดุลย์  พันส าอางค์ ส.อบต.ม.5 อดุลย์  พันส าอางค์  

9 นายบุญเกิด   โสมา ส.อบต.ม.6 บุญเกิด   โสมา  

10 นายจอมแสน  ขจรสัตย์ ส.อบต.ม7 จอมแสน  ขจรสัตย์  

11 นายบรรจง   ไผ่มี ส.อบต.ม8 บรรจง   ไผ่มี  

12 นายพิชิตชัย  ไตรภพ ส.อบต.ม.1 พิชิตชัย  ไตรภพ  

13 นางวรรณนา   แก้วบุญไสย์ ส.อบต.ม.2 วรรณนา   แก้วบุญไสย์ (ลา) 

14 นางสัมฤทธิ์   เหมมูล ส.อบต.ม.5 สัมฤทธิ์   เหมมูล (ลา) 

15 นายถวิล  ธรรมโชต ิ ส.อบต.ม.4 ถวิล  ธรรมโชต ิ  
 

ผู้เข้าร่วมประชุม   

ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 นายศักดิ์ดา   การนา รองนายก อบต.ศรีสมเด็จ ศักดิ์ดา   การนา  

2 นายอุไร   ค ามะภา รองนายกอบต.ศรีสมเด็จ อุไร  ค ามะภา  
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เริ่มประชุมเวลา 09.30 น 
เลขานุการสภาฯ   เมื่อที่ประชุมพร้อมสมาชิกสภาฯลงลายมือชื่อเข้าประชุมครบองค์ประชุม 

วันนี้เป็นการประชุมสภาฯสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 เรียนเชิญประธานสภาฯเปิด
การประชุมและด าเนินการตามระเบียบการประชุมที่ก าหนดไว้ 

นายสุรศักดิ์  วิชาระโภชน ์ ที่ประชุมพร้อมขอเปิดการประชุมจะด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ 
ประธานสภาฯ   ที่ก าหนดไว้ 
 

ระเบียบวาระท่ี 1   เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ  
1.1 สมาชิกสภาฯนางวรรณา แก้วบุญไสย์ สมาชิกสภาฯหมู่ 2 และนางสัมฤทธิ์  
เหมมูล  สมาชิกสภาฯหมู่ 5 ขอลาไม่สามารถเข้าประชุมได้  
1.2 ผู้อ านวยการโรงเรียนหนองแสงวิทยาเสริมนายยุทธชัย  สารขันธ์ได้ย้ายไป
ด ารงต าแหน่งที่โรงเรียนสมเด็จประชานุเคราะห์ส่วนใครจะมาเป็นผู้อ านวยการ
แทนยังไม่ทราบก็คงจะมีข่าวในเร็วๆนี้ว่าใครจะมาแทน 
 

ระเบียบวาระท่ี 2   เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
เรียนเชิญเลขานุการสภาฯน าเรียนต่อที่ประชุม 

เลขานุการสภาฯ การประชุมสภาฯครั้งที่แล้วเป็นการประชุมสภาฯสามัญสมัยแรกครั้งที่ 2 เมื่อ
วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 ส าเนาบันทึกรายงานการประชุมได้ส่งให้สมาชิกสภาฯ
ทุกท่านแล้วตามเอกสารบันทึกการประชุมมีทั้งหมด 8 หน้าหน้าที่ 1 รายชื่อผู้มา
ประชุมและผู้เข้าร่วมประชุม  หน้าที่ 2 ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ที่
ประชุมทราบ ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว  
ต่อเนื่องหน้าที่ 3 ที่ประชุมฯรับรองเป็นเอกฉันท์  ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องเสนอ
เพ่ือพิจารณา 3.1 การขอใช้จ่ายเงินสะสมประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2564 
ต่อเนื่องหน้าที่ 4 หน้าที่ 5 หน้าที่ 6 หน้าที่ 7 ที่ประชุมสภาฯมีมติเห็นชอบอนุมัติ
เป็นเอกฉันท ์ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอ่ืนๆต่อเนื่องถึงหน้าที่ 8 ปิดการประชุม
เวลา 12.30 น 

นายสุรศักดิ์   วิชาระโภชน ์ ท่านเลขานุการสภาฯได้น าเรียนบันทึกรายงานการประชุมฯครั้งที่ผ่านมา 
ประธานสภาฯ   ใหท้ี่ประชุมทราบแล้วตามรายละเอียดเอกสารมีท่านใดจะสอบถามหรือ 
    เพ่ิมเติมอะไรในหน้าใดหรือไม่ 
ที่ประชุมสภาฯ   ไม่มีสมาชิกสภาฯท่านใดเพ่ิมเติมอะไร 
ประธานสภาฯ   เมื่อที่ประชุมไม่มีข้อสอบถามหรือเพ่ิมเติมอะไรที่จะให้แก้ไขขอมติที่ประชุม 
    รับรองรายงานการประชุมท่านใดรับรองกรุณายกมือ 
ที่ประชุมสภาฯ   มีมติรับรองเป็นเอกฉันท์ 
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ระเบียบวาระท่ี 3   เรื่องเสนอเพื่อทราบ/พิจารณา 
ประธานสภาฯ 3.1 สถานการณ์โรคระบาดเชื้อไวรัส covid-19  เรียนเชิญท่านปลัดอบต.น าเรียน

ต่อที่ประชุม 
นายพรหมมินทร์  ฉิรินัง จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 
ปลัดอบต. ระลอกเดือนเมษายนจนถึงวันที่ 17 พฤษภาคม 2564 ภาพรวมทั่วประเทศมีคน

ติดเชื้อทั้งสิ้น 9,635 ราย มาจากเรือนจ า 6,853 ราย  ก็เป็นกลุ่มผู้ติดเชื้อกลุ่ม
ใหม่ซึ่งเป็นกลุ่มผู้ถูกคุมขังท าให้สถานการณ์ยังต้องมีการควบคุมสูงสุดส าหรับ
จังหวัดกาฬสินธุ์มีผู้ติดเชื้อสะสม 99 รายอ าเภอสมเด็จมี 5 รายและมากสุดคือ
อ าเภอยางตลาด 34 รายรองลงมาคืออ าเภอกุฉินารายณ์  21 ราย  ต าบลศรี
สมเด็จเรายังไม่มีผู้ติดเชื้อแต่อย่างไรก็ตามเราก็ต้องเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่
ระบาดอย่าให้มีเกิดข้ึนในพ้ืนที่ของเราต้องมีการคัดกรองผู้เดินทางมาจาก
ต่างจังหวัดโดยเฉพาะจังหวัดพ้ืนที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดเช่นกรุงเทพฯ
ปทุมธานี  สมุทรปราการ  นนทบุรีชลบุรี  ถ้ามีการเดินทางมาจากจังหวัด
ดังกล่าวจะต้องรายงานตัวกับผู้น าชุมชนเจ้าหน้าที่สาธารณสุข หรืออสม.เพ่ือ
ประเมินความเสี่ยงและต้องมีการวัดอุณหภูมิร่างกายทุกวันและให้กับตัวที่บ้าน 
14 วันในการเฝ้าระวังและออกประเมินความเสี่ยงของอสม.เราได้ใช้งบประมาณ
ของสปสช. จัดหาชุดป้องกันเชื้อและเครื่องวัดอุณหภูมิให้อสม.ที่ลงปฏิบัติหน้าที่
กันทุกคนก็ขอฝากท่านสมาชิกสภาฯได้ช่วยกันเฝ้าระวังและควบคุมป้องกันการ
แพร่ระบาดโดยให้ปฏิบัติตนตามหลักการที่ต้องปฏิบัติสวมหน้ากากอนามัยทุก
ครั้งที่ออกจากบ้านหมัน่ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์และไม่ไปในสถานที่เสี่ยงและ
ไปลงทะเบียนรับการฉีดวัคซีน  

ประธานสภาฯ   สมาชิกสภาฯทุกท่านก็คงจะได้รับทราบข้อมูลสถานการณ์แพร่ระบาดของ 
โรคเชื้อไวรัสโควิคตามท่ีท่านปลัดได้น าเรียนให้ทราบแล้วเรื่องต่อไปเสนอเพ่ือ
ทราบข้อ 3.2 โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจปีงบประมาณพ.ศ.2564 เรียนเชิญ
ท่านปลัดอบต.น าเรียนต่อที่ประชุมฯ 

ปลัดอบต.   ตามท่ีเคยได้แจ้งให้ท่านสมาชิกสภาฯทราบแล้วนั้นมีพี่น้องประชาชนหลาย 
คนได้สอบถามถึงเรื่องการด าเนินการโครงการก่อสร้างเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์
ติกคอนกรีตสายทางบ้านหนองบัวโดน-บ้านหนองแสง และสายบ้านหลุบเปลือย 
ม.1 – บ้านหนองบัวโดนต าบลผาเสวยเรื่องนีไ้ดใ้ห้เจ้าหน้าที่พัสดุด าเนินการ
ประกาศประกวดราคาจ้างไปแล้วตั้งแต่เดือนมกราคมและมีผู้ยื่นเสนอราคาได้
อุทธรณ์การประกาศเราก็ได้ชี้แจงและส่งเรื่องให้คณะกรรมการอุทธรณ์ค าร้อง
กรมบัญชีกลางพิจารณาโดยส่งเรื่องไปตั้งแต่เดือนมีนาคมและล่าสุดได้ท าหนังสือ
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ด่วนที่สุดทวงถามผลการด าเนินการพิจารณาอุทธรณ์แต่ก็ยังไม่ได้รับค าตอบหรือ
ส่งเรื่องมาถึงอบต.ศรีสมเด็จแต่อย่างใดมีความล่าช้าเป็นอย่างมากท าให้
ประชาชนที่จะได้ใช้ประโยชน์จากเส้นทางสัญจรที่สะดวกปลอดภัยก็ล่าช้าออกไป
เพราะเวลาผ่านมานานแล้วเหลือเวลาที่จะด าเนินการแค ่4 เดือนก็จะสิ้น
ปีงบประมาณแล้วกว่าโครงการนี้จะได้รับการพิจารณาอนุมัติเราก็ส่งเรื่องขอ
งบประมาณมาหลายครั้งหลายปีอยากให้ประชาชนได้มีเส้นทางการสัญจรที่ดีและ
สะดวกปลอดภัยก็ต้องรอไปอีกไม่รู้ว่าจะได้ด าเนินการเมื่อไหร่แต่อย่างไรก็จะ
พยายามตามเรื่องนี้อย่างต่อเนื่องไม่ให้ตกหล่นไปเพราะกว่าจะได้มาขอยาก
พอสมควรจึงขอแจ้งให้ท่านสมาชิกสภาฯได้รับทราบและช่วยแจ้งให้พี่น้อง
ประชาชนทราบด้วย 
3.2 การด าเนินงานโครงการใช้จ่ายเงินสะสมปีงบประมาณพ.ศ. 2564 ตามท่ีสภา
ฯได้พิจารณาอนุมัติการขอใช้จ่ายเงินสะสมเมื่อคราวการประชุมฯครั้งที่ 2 สมัย
สามัญแรกวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 ขณะนี้มีโครงการที่ได้ด าเนินการไปแล้ว
จ านวน 8 โครงการ ประกอบด้วย  
1. โครงการปรับปรุงระบบการผลิตน้ าประปา(ขุดเจาะบ่อบาดาล)บ้านหลุบ
เปลือยหมู่ 1 
2. โครงการปรับปรุงระบบการผลิตน้ าประปา(ขุดเจาะบ่อบาดาล)บ้านหนองอิดุม 
ม.6 
3. โครงการปรับปรุงระบบการผลิตน้ าประปา(เป่าล้างบ่อบาดาล) ม.1 ม.2 ม.4 
ม.6 ม.7 และ ม.8 จ านวน 10 บ่อ 
4. โครงการซ่อมแซมสะพานไม้ข้ามล าห้วยพืลือบ้านค ากุงหมู่ 5 
5. โครงการซ่อมแซมสะพานไม้ข้ามล าห้วยพริกบ้านหนองอิดมหมู่ 6  
6. โครงการวางท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพักคสล.บ้านค าก้ังหมู่ 4 (หน้าบ้าน
ผู้ใหญ่บ้าน) 
7. โครงการวางท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพักคสล.บ้านค าก้ังหมู่ 4 (หน้าศาลา
ประชาคม) 
8.โครงการต่อเติมปรับปรุงฝายน้ าล้นห้วยพิลือ บ้านค ากุง ม.5 
โครงการที่อยู่ระหว่างการด าเนินการคือท าสัญญาแล้วโครงการมี 7 
โครงการประกอบด้วย 
1. โครงการซ่อมแซมสะพานไม้ข้ามล าห้วยพิลือบ้านค าก้ัง ม.4 
2. โครงการซ่อมแซมสะพานไม้ข้ามล าห้วยพิลือโนนสะอาดหมู่ 3  
3. โครงการวางท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพักคสล.บ้านหลุบเปลือย ม.1 
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4. โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหลุบเปลือยหมู่ 1 ระยะทาง 
40 เมตร 

5. โครงการซ่อมแซมถนนคสล.บ้านหลุบเปลือย ม.1 ระยะทาง  30 เมตร 
6. โครงการซ่อมแซมถนนคสล.บ้านหลุบเปลือย ม.1 ระยะทาง  30 เมตร 
7. โครงการซ่อมแซมถนนคสล.บ้านหลุบเปลือย ม.1 ระยะทาง  30 เมตร 
และโครงการที่ยังไม่ได้ด าเนินการท าสัญญา มี 5 โครงการประกอบด้วย  
1.  โครงการวางท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพักคสล.บ้านหนองอิดม 3 จุด 
2. โครงการวางท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพักคสล.บ้านหนองแสงหมู่ 8  1 จุด  
3. โครงการวางท่อระบายน้ าคอนกรีตปากลิ้นรางบ้านหลุบเปลือย ม.1  ก็จะได้

ด าเนินการภายในเดือนนี้  
3.4 การด าเนินงานการตามข้อบัญญัติงบฯปี 2564 โครงการตามข้อบัญญัติ

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีพ.ศ. 2564 ซึ่งได้ตั้งจ่ายเอาไว้จากงบฯเงิน
อุดหนุนทั่วไป ใน 2 ไตรมาส ที่ผ่านมาเข้าไตรมาสที่ 3 มีการโอนงบเงิน
อุดหนุนทั่วไปให้อบต.ศรีสมเด็จ 2 ครั้งๆแรกจ านวนเงินประมาณ 1,891,000
บาทและงวดที่ 2 โอนในเดือนเมษายนจ านวนประมาณ 945,000บาท รวม 
2 งวดประมาณ 2,836,000 บาท อบต.ศรีสมเด็จจึงได้ด าเนินการโครงการ
ตามข้อบัญญัติหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างจ านวน 9 โครงการประกอบด้วย  

1. โครงการต่อเติมอาคารที่ท าการอบต.จ านวนเงิน 239,500 บาท  
2. ก่อสร้างถนนคสล.บ้านหลุบเปลือย หมู่ 1 จ านวนเงินเบิกจ่าย 16,000 บาท 
3. ก่อสร้างถนนคสล.บ้านหลุบเปลือย หมู่ 1 จ านวนเงินเบิกจ่าย 83,000 บาท 
4. ก่อสร้างถนนคสล.บ้านหนองแสง หมู่ 8 จ านวนเงินเบิกจ่าย 277,000 บาท 
5. ก่อสร้างถนนคสล.บ้านค าก้ัง หมู่ 4  จ านวนเงินเบิกจ่าย 114,500 บาท 
6. ก่อสร้างถนนคสล.บ้านหลุบเปลือย หมู่ 1 จ านวนเงินเบิกจ่าย 216,000 บาท 
7. ก่อสร้างถนนคสล.บ้านค าก้ัง  หมู่ 4 จ านวนเงินเบิกจ่าย 105,500 บาท 
8. ก่อสร้างถนนคสล.บ้านค ากุง หมู่ 5 จ านวนเงินเบิกจ่าย 151,500 บาท 
9. ก่อสร้างถนนลูกรังเพ่ือการเกษตรบ้านค ากุงหมู่ 5 จ านวนเงินเบิกจ่าย 

182,500 บาท และโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังหมู่ 1 - 8 จ านวนเงิน
เบิกจ่าย 531,500  บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้นที่เบิกจ่ายไปแล้วตามโครงการตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
หมวดค่าท่ีดินและสิ่งปลูกสร้างและหมวดค่าใช้สอยซ่อมแซมถนนลูกรังเป็น
เงิน 1,917,500 บาท งบฯที่เหลือก็จะได้ด าเนินการโครงการตามข้อบัญญัติ
ต่อไป 
 



6 
 

 

ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่องอ่ืนๆ 
ประธานสภาฯ   มีท่านใดจะเสนออะไรหรือไม่ 
นายจอมแสน  ขจรสัตย์  ขอเรียนสอบถามเรื่องการช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย   รายนายณรงค ์  
ส.อบต.ม.7 โคตะวินนท์ ที่บ้านอยู่ทุ่งนาได้รับความเสียหายกรณีลมพัดทางอบต.ศรีสมเด็จได้

ด าเนินการช่วยเหลือถึงไหนอย่างไรทางเจ้าตัวฝากมาถาม 
ปลัดอบต.   เรื่องนี้จะติดตามให้เพราะเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบได้มอบให้นักวิเคราะห์ 

นโยบายและแผนเป็นผู้ด าเนินการส ารวจตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อเสนอขอรับ
การช่วยเหลือ 

ประธานสภาฯ   มีท่านใดจะสอบถามหรือเสนออะไรหรือไม่ 
ที่ประชุมสภาฯ   ไม่มีเสนออะไร 
ประธานสภาฯ   ถ้าไม่มีท่านใดเสนออะไรวันนี้สภาฯได้ประชุมกันมาครบตามระเบียบวาระ 

การประชุมที่ก าหนดไว้แล้วขอบคุณทุกท่านที่ท าให้การประชุมเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อยขอปิดการประชุม 
ปิดประชุมเวลา 12.15 น 

 

 ลงชื่อ  พรหมมินทร์  ฉิรินัง  ผู้จดบัน ทึกการประชุม 
         (นายพรหมมินทร์  ฉิรินัง)   
                                       เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลศรีสมเด็จ 

  
 
 

 ลงชื่อ  สุรศักดิ์   วิชาระโภชน ์ ผู้ตรวจบันทึกการประชุม 
       (นายสุรศักดิ์  วิชาระโภชน์)   

       ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลศรีสมเด็จ 
 
 

 


